



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน
ประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านลาด ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ นั้น

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๙ และประกอบกับคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการสรุปผลคะแนนของผู้เข้าสอบคัดเลือกฯ ทั้งภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๓๘-๒-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านลาด ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นางโรสิตา ทัพพะรังสี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน	๐๐๑	

๒. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๓๘-๒-๐๙-๓๒๐๑-๐๐๒ ฝ่ายผลิต กองการประปา เทศบาลตำบลบ้านลาด ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาวชัชรีย์ สร้อยระย้า ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน	๐๐๑	

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านลาด จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ จำนวน ๒ เท่าของอัตราว่าง ตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงาน ประเภทวิชาการ โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อได้มีการบรรจุ แต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้ง บัญชีสำรองให้ยกเลิก และเทศบาลตำบลบ้านลาด จะแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งตามลำดับที่ได้ประกาศไว้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดเพชรบุรี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางอภัสสยา แก้วโกศล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด